

\*  
Số 119 -BC/HU

## BÁO CÁO

**Tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 67-TB/TW ngày 14/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 68-CT/TW ngày 18/4/1991 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VI) về công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer**

Thực hiện Kế hoạch số 55-KH/TU ngày 28/3/2017 của Tỉnh ủy về việc tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 67-TB/TW ngày 14/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 68-CT/TW ngày 18/4/1991 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VI) về công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer. Huyện ủy Hón Quản báo cáo kết quả như sau:

**I. Đánh giá tình hình 10 năm thực hiện Thông báo kết luận số 67-TB/TW ngày 14/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X):**

### **1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt:**

Sau khi huyện Hón Quản được tái lập theo Nghị quyết số 35-NQ/CP của Chính phủ và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/11/2009; các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện các kết luận, nghị quyết, chỉ thị của Đảng liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số; trong đó có Thông báo kết luận số 67-TB/TW ngày 14/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 68-CT/TW ngày 18/4/1991 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VI) về công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer.

Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, Huyện ủy luôn quan tâm chỉ đạo công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với dân tộc thiểu số, nhằm đánh giá kết quả đạt được cũng như tìm ra những hạn chế, tồn tại, trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp và phương hướng khắc phục, cụ thể: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 30/10/1998 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Hón Quản; sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa IX) về công tác dân tộc; ... Ngoài ra, hàng năm huyện đều tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình, dự án ở vùng dân tộc thiểu số như: Chương trình 134; Chương trình 135; Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Chính sách hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg; Chính sách về hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất theo Quyết định số 32/QĐ-TTg; Chính sách hỗ trợ về đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ nghèo theo Quyết định số 1592/QĐ-TTg; ...

## **2. Chuyển biến về nhận thức của cấp ủy, chính quyền:**

Qua triển khai học tập, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với công tác dân tộc nói chung và đồng bào dân tộc Khmer nói riêng; tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục chính trị làm cho đồng bào dân tộc thiểu số, quân chúng nhân dân hiểu rõ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức làm tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, đặc biệt là bọn phản động lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo để phá hoại việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta.

## **3. Những văn bản cấp ủy, chính quyền đã ban hành:**

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; trong những năm qua huyện đã ban hành nhiều văn bản liên quan đến công tác đồng bào dân tộc thiểu số nhằm triển khai thực hiện hiệu quả trên địa bàn huyện, cụ thể: Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 24-KH/HU ngày 20/7/2011 và Chương trình hành động số 02-CTr/HU ngày 30/8/2010 về thực hiện Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị (Khóa X) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa IX) về công tác dân tộc.

UBND huyện ban hành các văn bản như: Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 19/2/2016 về tổ chức triển khai thực hiện công tác dân tộc năm 2016; Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 30/3/2016 về tổ chức liên hoan Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số; Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 11/4/2016 về tổ chức thăm và tặng quà nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer; Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 06/5/2016 về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho Hội đồng Già làng, Người có uy tín; trưởng, phó ấp, sóc là người đồng bào dân tộc thiểu số; Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 13/5/2016 về triển khai thực hiện hỗ trợ kinh phí đối ứng cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn theo Quyết định 755/QĐ-TTg; Quyết định 981/QĐ-UBND ngày 06/6/2016 về phê duyệt danh sách cho vay vốn phát triển sản xuất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo theo Quyết định 755/QĐ-TTg; Quyết định 1499/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 phê duyệt dự án hỗ trợ bò sinh sản lai sınd cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn các xã thuộc vùng khó khăn của huyện; Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 15/9/2016 về tổ chức thăm và chúc mừng lễ truyền thống sendonta của đồng bào dân tộc Khmer;...

## **4. Tình hình đồng bào Khmer:**

- Tổng số đồng bào dân tộc Khmer là 114 hộ/349 khẩu, tập trung nhiều tại các xã Tân Hiệp, Tân Khai, Thanh An, số còn lại sống đan xen tại các xã trên địa bàn huyện.

- Tổng số hộ nghèo của đồng bào dân tộc thiểu số là 656 hộ, trong đó hộ nghèo của dân tộc Khmer là 12 hộ, chiếm 1,83%.

- Tổng số cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc khmer là 03 người, trong đó:

- + Cán bộ, công chức cấp huyện là 0 người.
- + Cán bộ, công chức cấp xã là 0 người.
- + Viên chức cấp huyện là 0 người.
- + Viên chức cấp xã là 0 người.
- + Viên chức tại các trường học là : 03 người (01 Trường THCS Tân Hiệp, 01 Trường mầm non Tân Hưng, 01 Trường Tiểu học Thanh An).
- Công tác phát triển Đảng viên trong đồng bào Khmer: Hiện nay có 01 đảng viên (01 giáo viên tại xã Tân Hiệp).

## **5. Kết quả thực hiện nhiệm vụ, giải pháp theo Thông báo 67-TB/TW:**

### **5.1. Về kinh tế, đời sống:**

- Tình hình phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh, đời sống của người Khmer cơ bản ổn định, mức thu nhập đảm bảo trang trải cho cuộc sống, tỷ lệ hộ nghèo ở mức thấp so với các dân tộc thiểu số khác.

- Kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với đồng bào dân tộc Khmer:

+ Các hộ đồng bào dân tộc Khmer nghèo, đặc biệt khó khăn ở các xã, ấp, sóc (như xã An Khương, Thanh An, Phước An) được hỗ trợ chương trình trợ cước - trợ giá 102 với hình thức hỗ trợ là gạo Jasmine, con giống, cây giống.

+ Chương trình 755 về hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho 04 hộ đồng bào Khmer với hình thức hỗ trợ là máy nông cụ phát triển sản xuất (xã Minh Tâm 02, xã Tân Hiệp 01, xã Thanh Bình 01).

+ Chương trình 33 về hỗ trợ định canh, định cư cho 03 hộ đồng bào dân tộc Khmer với hình thức hỗ trợ là bò sinh sản (xã Tân Hiệp 02, xã Tân Quan 01).

+ Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng và phát triển sản xuất cho các xã, ấp, sóc đặc biệt khó khăn (An Khương, Thanh An, Phước An), trong đó đối tượng thụ hưởng có bà con đồng bào dân tộc Khmer.

+ Ngoài ra, đồng bào dân tộc Khmer còn được hỗ trợ các chính sách khác như chính sách hỗ trợ vay vốn, xây nhà tình thương, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết...; các chính sách an sinh xã hội luôn được chính quyền quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt như hỗ trợ cứu đói, tặng quà trong những dịp lễ Tết<sup>(1)</sup>, vận động các mạnh thường quân, các tổ chức từ thiện, giúp đỡ phòng chống thiên tai, mưa bão, các hộ có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn,...

### **5.2. Về Văn hóa - xã hội:**

- Công tác giáo dục và đào tạo luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu, đặc biệt là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có đồng bào dân tộc Khmer. Hệ thống trường học được xây dựng và thường xuyên nâng cấp, không ngừng cải thiện chất lượng dạy và học, tạo mọi điều kiện để con em đồng bào dân tộc thiểu số được đến lớp; tổng số trường học hiện nay trên địa bàn là 47

<sup>(1)</sup> Hàng năm, huyện điều tổ chức đoàn thăm và tặng quà cho bà con dân tộc Khmer nhân lễ Tết Chhool Chnăm Thmây và lễ Sendônta, với tổng kinh phí từ năm 2010-2016 là 51.600.000 đồng.

trường (15 trường mầm non, 19 trường tiểu học, 13 trường THCS), trong đó số trường đạt chuẩn quốc gia là 12 trường, 100% giáo viên đạt chuẩn quy định; 13/13 xã được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ em năm tuổi năm học 2015-2016; có 9 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 và 4 xã đạt mức độ 2. Hàng năm, huyện đều tổ chức liên hoan thiếu nhi dân tộc thiểu số vượt khó - học giỏi và chương trình “Giao lưu tiếng Việt của chúng em” dành cho trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số,...

- Nhằm giúp đồng bào dân tộc Khmer tự vươn lên thoát nghèo, huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng mở các lớp đào tạo nghề như trồng nấm, chăn nuôi, cạo cao su, lái xe, sửa xe,..., quan tâm giới thiệu việc làm và giải quyết việc làm cho lao động là người dân tộc thiểu số; các kỹ năng áp dụng khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất cho bà con nông dân; nhờ đó mà tạo thêm niềm tin của đồng bào dân tộc Khmer đối với Đảng, chính quyền ở cơ sở, giúp họ yên tâm phát triển sản xuất ổn định, chất lượng cuộc sống dân được nâng lên.

- Chính sách đại đoàn kết dân tộc trong các xã được phát huy hiệu quả, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các địa phương trong thời gian qua.

- Các cấp chính quyền luôn quan tâm và tạo điều kiện cho bà con dân tộc Khmer tham gia các ngày lễ Tết truyền thống như Tết Chool Chnăm Thmây và lễ Sendônta, nhằm giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của người Khmer. Bên cạnh đó huyện còn tổ chức “Liên hoan văn hóa - thể thao các dân tộc thiểu số” định kỳ 02 năm/lần thông qua các trò chơi dân gian, các món ăn đặc thù của từng dân tộc, các trang phục truyền thống... đã giúp các dân tộc trên địa bàn huyện giao lưu, học tập lẫn nhau.

- Hệ thống y tế cơ sở và công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân vùng đồng bào dân tộc Khmer: Đồng bào dân tộc Khmer tại các ấp, sóc đặc biệt khó khăn (thuộc các xã Thanh An, An Khương, Phước An, Tân Hưng) được cấp thẻ BHYT; tạo điều kiện cho bà con được khám bệnh tại các cơ sở y tế. Ngoài ra 100% cơ sở khám, chữa bệnh tuyến xã được xây dựng và đầu tư khang trang; vệ cơ bản đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân; trẻ em được tiêm ngừa 100%; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; phòng, chống dịch bệnh và vệ sinh an toàn thực phẩm được thực hiện tốt. Các cơ quan chức năng thường xuyên tiến hành thanh tra, kiểm tra các cơ sở hành nghề y được tư nhân và vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn.

- Tình hình tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào dân tộc Khmer; hệ thống chùa chiền, sư sãi. Do đồng bào Khmer trên địa bàn huyện tập trung ít chỉ 349 khẩu, sống rải rác trên địa bàn các xã nên không có xây dựng chùa chiền, khi tới các ngày lễ tết truyền thống thì phần đông đồng bào Khmer tập trung tại các chùa ở Lộc Ninh. Trên địa bàn huyện không có chùa dành riêng cho người Khmer nhưng cũng có 01 chùa thuộc phái Nam Tông (chùa Tứ Phương Tăng) tập trung đông bà con khmer đến cúng vái nhân lễ Cavinac.

### ***5.3. Tình hình an ninh chính trị ở vùng đồng bào dân tộc Khmer:***

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn khá ổn định, không xảy ra các trường hợp vi phạm trật tự xã hội và khiếu kiện, tố cáo của

người Khmer. Không có trường hợp người Khmer bị lôi kéo, dụ dỗ, mua chuộc bởi các thế lực thù địch thông qua việc tuyên truyền hay lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo. Tình hình phụ nữ người Khmer lấy chồng nước ngoài, quan hệ giữa người Khmer và thân nhân ở nước ngoài trên địa bàn huyện chưa xảy ra.

#### **5.4. Công tác xây dựng Đảng, chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở:**

- Chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội trong vùng người dân tộc Khmer thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Bám sát nhiệm vụ chính trị được giao và nhiệm vụ công tác chuyên môn theo hướng dẫn của ngành dọc cấp trên, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở, quan tâm, chăm lo hơn nhu cầu, lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho cơ sở; chú trọng hơn đến đối tượng vận động, tuyên truyền là người đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có đồng bào Khmer; kết quả: Hàng năm, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện đều được đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

- Hệ thống ngành dân vận từ huyện đến cơ sở chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục chính trị làm cho đồng bào dân tộc thiểu số hiểu rõ đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thấy rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; qua đó, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động nhằm phá hoại việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta.

- Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, đồng bào Khmer nói riêng; qua đó đã góp phần củng cố và tạo lòng tin của đồng bào dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước. Đồng bào dân tộc thiểu số an tâm sinh sống, làm việc, tích cực phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc; tích cực tham gia các phong trào như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, sống “Tốt đời, đẹp đạo”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”..., trên cơ sở đó đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng về lao động sản xuất, về tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái giúp nhau cùng phát triển trong cộng đồng dân tộc thiểu số.

- Tình hình tham gia các tổ chức chính trị - xã hội của người Khmer: Hiện nay người Khmer tham gia vào các tổ chức chính trị - xã hội tương đối tích cực, cụ thể: Hội Nông dân có 18 hội viên người Khmer, Hội LIHPN có 27 hội viên, có 09 đoàn viên Đoàn thanh niên.

#### **6. Công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; công tác đấu tranh, tố giác, vô hiệu hóa các hoạt động của các phần tử phản động đội lốt tôn giáo, dân tộc âm mưu chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong vùng đồng bào dân tộc Khmer:**

Từ năm 2010 đến năm 2016, tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật hơn 1.000 lượt cho các đối tượng là già làng, người có uy tín, trưởng, phó ấp sóc trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và thanh thiếu niên là người dân tộc thiểu

số với các nội dung về ma túy, mại dâm, an toàn giao thông, hôn nhân và gia đình, các chương trình chính sách cho đồng bào dân tộc.

Ngoài ra, huyện còn chỉ đạo các ngành chức năng tổ chức tuyên truyền dưới nhiều hình thức như pano, khẩu hiệu, loa đài trong vùng đồng bào dân tộc về công tác đấu tranh, tố giác các phần tử phản động; cảnh giác trước mọi âm mưu của các thế lực thù địch; tin tưởng tuyệt đối vào chủ trương, đường lối của Đảng, chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước.

## **7. Đánh giá kết quả:**

### **7.1. Kết quả đạt được:**

Nhìn chung tình hình kinh tế, đời sống của người dân tộc Khmer trên địa bàn tương đối ổn định. Huyện ủy, UBND huyện đã quán triệt các cơ quan, ban ngành của huyện cũng như cơ sở luôn tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và đồng bào dân tộc Khmer nói riêng phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống, các chương trình chính sách hỗ trợ đạt được nhiều kết quả, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của bà con dân tộc như: chính sách hỗ trợ vay vốn, xây nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, hỗ trợ nông cụ phát triển sản xuất...; các chính sách an sinh xã hội luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện kịp thời như: hỗ trợ cứu đói, tặng quà trong những dịp lễ Tết, giúp đỡ phòng chống thiên tai, mưa bão đã thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái của cộng đồng.

Trong những năm qua với các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia được đầu tư ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, đã góp phần làm thay đổi tích cực bộ mặt nông thôn trong các ấp, sóc đồng bào dân tộc, đời sống vật chất, tinh thần của bà con được cải thiện, từng bước ổn định; đồng bào đã tập trung định canh, định cư, phát triển sản xuất, xuất hiện nhiều mô hình sản xuất giỏi, nhiều hộ đã thoát được đói nghèo, tỉ lệ hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn ngày càng giảm. Các hệ thống giao thông đường liên xã đã được nhựa hóa 100%; đường liên ấp, sóc trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã được đầu tư cấp phối sỏi đỏ trên 70%, các chương trình, dự án đầu tư đã mang lại thiết thực cho bà con đồng bào.

### **7.2. Những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân:**

- Một số ít đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và bà con dân tộc Khmer nói riêng vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước nên chưa phát huy được tính tự lực, tự cường để làm ăn phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

- Mặt khác sự phối hợp giữa các phòng, ban ngành, các tổ chức đoàn thể từ huyện đến xã chưa chặt chẽ, chưa có sự đồng bộ nên việc quan tâm, chăm lo cho đồng bào Khmer còn hạn chế dẫn đến trình độ học vấn, sự hiểu biết về pháp luật của bà con còn thấp, trình độ tay nghề chưa cao.

### **7.3. Một số kinh nghiệm:**

- Công tác quán triệt những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc trong toàn hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở là rất quan trọng; bên cạnh đó, phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành, đoàn thể và UBND các cấp thì mới mang lại hiệu quả.

- Các chương trình chính sách cần phải được triển khai thực hiện nhanh chóng, kịp thời, đồng bộ, nói đi đôi với làm sẽ không gây mất lòng tin của đồng bào dân tộc nói chung và người Khmer nói riêng vào Đảng, chính quyền.

- Công tác vận động, tuyên truyền để nhân dân hiểu biết, đồng thuận trong quá trình thực hiện các chính sách là rất quan trọng, giúp nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân, góp phần lớn trong thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc, nhất là việc đưa những người có uy tín trong cộng đồng thực hiện việc tuyên truyền.

- Phải lồng ghép được nguồn vốn của các chương trình, chính sách trên cùng một địa bàn để đảm bảo các nguồn vốn thực hiện đầu tư mạng lại hiệu quả.

## **II. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu**

### ***1. Dự báo tình hình:***

Trong thời gian tới, tình hình đời sống kinh tế của bà con đồng bào dân tộc nói chung, người Khmer nói riêng sẽ còn gặp nhiều khó khăn do thời tiết diễn biến thất thường, thiên tai hạn hán, lở xoáy có thể xảy ra, giá cả các mặt hàng nông sản bấp bênh; tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ổn định.... Nguyên vọng chính đáng của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng và Nhà nước hiện nay là: Giúp cho họ nâng cao dân trí; đào tạo nhân tài là người dân tộc thiểu số để họ đủ năng lực giúp đồng bào thoát nghèo, phát triển kinh tế - xã hội; giúp đồng bào hỗ trợ phát triển sản xuất, đào tạo lao động và giải quyết việc làm; giữ gìn văn hóa truyền thống của dân tộc,...

### ***2. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:***

#### ***2.1. Quán triệt đầy đủ và sâu sắc chính sách công tác dân tộc:***

- Tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân tộc. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể cần rút ra những kinh nghiệm về thực hiện công tác dân tộc trong thời gian qua, trên cơ sở đó tìm phương hướng cụ thể cho thời gian tới.

- Các ban ngành, các tổ chức đoàn thể các cấp phải thực hiện công tác dân tộc theo phương châm: chân thành, tích cực, thận trọng, tế nhị, sáng tạo, phù hợp với từng dân tộc.

- Cán bộ làm công tác dân tộc phải gần dân, hiểu dân, lắng nghe dân, học dân, trách nhiệm với dân.

#### ***2.2. Nâng cao chất lượng nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia thực hiện chính sách dân tộc:***

- Tuyên truyền sâu rộng tới đồng bào dân tộc thiểu số về các chương trình, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các ngày lễ lớn trong năm, các phong trào thi đua yêu nước.

- Tất cả các chương trình, dự án phục vụ bà con đồng bào đều được tuyên truyền, phổ biến công khai, sâu rộng trong vùng đồng bào dân tộc.

- Hoàn thiện, bổ sung các chương trình phát thanh trên hệ thống loa đài, các hoạt động văn hóa, thể thao.

- Vận động, khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong khu vực và ngoài khu vực để hỗ trợ, giúp đỡ về vật chất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, khó khăn, giúp họ giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội.

*2.3. Thực hiện phân công, phân cấp, phát huy vai trò của Hội đồng già làng và người có uy tín:*

- Phân công cụ thể việc thực hiện chính sách dân tộc cho các phòng, ban ngành, tổ chức đoàn thể và UBND các xã;

- Xây dựng chương trình phối hợp giữa phòng dân tộc với các phòng, ban ngành, tổ chức đoàn thể.

- Phát huy vai trò của Hội đồng già làng, người có uy tín, trưởng ấp, sóc trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tạo điều kiện về vật chất và tinh thần để Hội đồng già làng, người có uy tín thực hiện tốt các chính sách dân tộc.

*2.4. Tổ chức thực hiện các chính sách dân tộc:*

- Các chính sách phải đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của bà con dân tộc. Thực hiện chính sách phải phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng dân tộc, từng hộ dân.

- Có chính sách khuyến khích các nhà doanh nghiệp, các tổ chức đầu tư vào vùng dân tộc thiểu số.

- Các cấp chính quyền phải nắm rõ được đặc điểm, tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

*2.5. Đẩy mạnh việc xây dựng, nhân rộng mô hình về phát triển kinh tế - xã hội:*

- Tranh thủ và huy động các nguồn lực để đầu tư, phát triển các mô hình phát triển kinh tế - xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Khuyến khích các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục phát triển các mô hình kinh tế đã có và nhân rộng tới những hộ dân khác.

*2.6. Kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác dân tộc:*

- củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy làm công tác dân tộc từ cấp huyện xuống cơ sở.

- Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ là người dân tộc thiểu số, cán bộ làm công tác dân tộc.

- Thực hiện các chính sách đãi ngộ đối với cán bộ làm nhiệm vụ công tác dân tộc, cán bộ là người dân tộc thiểu số theo đúng quy định của Nhà nước.

- Phối hợp với các ngành chức năng và UBND các xã trong việc cử tuyển học sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số gắn với nhu cầu của địa phương để tạo nguồn cán bộ công chức, viên chức ở cơ sở.

*2.7. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân:*

- Giữ vững trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc, đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc gắn với xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư.

- Ngăn chặn triệt để các vụ việc lợi dụng dân tộc để phá hoại khối đại đoàn kết.



- Có kế hoạch đào tạo thanh niên dân tộc đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự về công tác ở cơ sở.

- Định kỳ xây dựng kế hoạch, tổ chức đoàn đi thăm tặng quà cho đồng bào dân tộc Khmer nhân dịp lễ Tết cổ truyền (Tết Chool Chnăm Thmây và lễ Sendônta).

- Hướng dẫn các hoạt động về việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc của người Khmer, đồng thời vận động tham gia tích cực vào các phong trào phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh, quốc phòng ở địa phương.

- Tạo điều kiện để người Khmer ở các ấp, sóc tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động ở địa phương.

Trên đây là báo cáo tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 67-TB/TW ngày 14/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) “về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 68-CT/TW ngày 18/4/1991 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VI) về công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer” của Huyện ủy Hớn Quản./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Các đ/c BTV Huyện ủy;
- UBND huyện;
- MTTQ và các đoàn thể huyện;
- Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy;
- Đăng Website;
- Lưu VPHU.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ**

Phó Bí Thư thường trực



*Nguyễn Thị Kim Ngọc*